

Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ + benhviendalieuct.vn

Trong một bảng đề nghị, BS Thủy, Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ "chỉ định" cho nhà thuốc Bệnh viện (NTBV) cần phải nhập thuốc của Công ty dược này, nhà phân phối nọ. Quá trình "khăng khít" giữa BS đối với trình dược viên hay với Công ty Dược phẩm còn biểu hiện qua vấn đề BS Thủy dùng bản chia sẻ sản phẩm (mà Giám đốc Công ty Dược phẩm ký tên, đóng dấu gửi bệnh viện) để ghi đề xuất nhập loại thuốc này.

ngày 16/9 vừa qua, trong vai người thân trong nhà một người bị bệnh bị sạm da, PV Báo CAND đã truy cập phòng khám của Bệnh viện Da Liễu (BVLD). Sau khi thăm khám, BS Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng khoa kê ngay toa vào sổ khám bệnh với 20 hôm sử dụng. Nhưng mà, tôi cầm toa thuốc này hỏi 1 bác sĩ khác thì có nghe nói, chỉ có Newpantio là thuốc, còn Unitone 4 SPF20-30ml là Mỹ phẩm đối với mức giá 355.950 đồng/tube.

trong khi đứng chờ trước Nhà thuốc Bệnh viện (NTBV) để mua thuốc và... Hoa Kỳ phẩm, tôi được 1 người bị bệnh khác biệt cho rằng, chị cũng vừa được BS Thủy kết luận mắc râm má. Chị cũng được BS Thủy chỉ định mua thuốc lấy 20 hôm với 3 kiểu, song cũng chỉ có Melacare là thuốc thoa, 2 dạng còn lại thuộc Hoa Kỳ phẩm là Uveblock 80 5ml (giá 52.800đồng/tube) cũng như Collagen Mask (1 hộp 5 miếng, mức giá 257.250 đồng).

Đi đăng nhập khảo sát căn nguyên làm cho BS Thủy "nhiệt tình" ghi một số dạng không phải là thuốc đăng nhập toa cho người bệnh, chúng tôi nghe nói, Bởi vì thế là một trong những sản phẩm do BS Thủy chủ động đề xuất đút vào bày bán ở NTB.

Theo kết quả điều tra riêng của chúng tôi, trong số 54 loại thuốc mà một số BS của Bệnh viện đề nghị nhập vào NTB năm 2011, liệu có tới 39 dạng do hàng đầu BS Thủy đề nghị.

trong quá trình điều tra theo phản ánh của dư luận, PV Báo CAND còn thu được rất nhiều điều khó khăn hiểu khác biệt cũng mối quan hệ đến BS Thủy. Rõ ràng, BS Thủy từng đề nghị hãn loại thuốc trợ giúp chữa trị (chứ không cần phải trị chính) cùng với số lượng khá lớn truy cập NTB. Trong lúc theo quy chuẩn, BS khoa xét nghiệm không thể biết trong 1 tháng, NTB đã từng bán loại thuốc này với số lượng bao nhiêu.

Trong một bảng đề nghị khác, BS Thủy còn... "chỉ định" cho NTB phải nhập thuốc do Công ty dược này, nhà phân phối nọ. Sự "khăng khít" giữa BS với trình dược viên hay đối với Công ty Dược phẩm còn thể hiện qua việc BS Thủy dùng bản chia sẻ sản phẩm (mà Giám đốc Công ty Dược phẩm ký tên, đóng dấu gửi bệnh viện) để ghi đề bản của chính mình, đòi hỏi cho dạng thuốc này vào NTB.

Không dừng lại dấu hiệu sai lầm phạm của 1 cá nhân, quá trình điều tra, chúng tôi còn phát hiện rất nhiều vi phạm khác ở Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ. Theo nguyên tắc ở Thông tư số 15/2011/TT-BYT hôm 19/4/2011 của Bộ y khoa, thức ăn tác dụng cũng như Mỹ phẩm không nên bày bán chung với thuốc khác trong NTB mà phải có quầy riêng.

ở BVDL Cần Thơ cũng có Phòng phục vụ da (nằm trên lầu một, thuộc khoa khám bệnh - PV) tuy vậy theo ghi nhận của chúng tôi trưa 23/9, Hoa Kỳ phẩm vẫn được trưng bày chung cùng thuốc khác tại NTB.

Trong danh mục thuốc của BVDL Cần Thơ năm 2011, cùng với 217 kiểu biệt dược là 48 loại Mỹ phẩm (chủ yếu vì hãng Isipharma của Pháp sản xuất). 1 BS là cán bộ Thanh tra của Bệnh viện thừa nhận, có dạng Hoa Kỳ phẩm giá tiền lên đến 1.500.000 đồng. Lại một điều là có tới 34 sản phẩm trong số này đều vì Công ty Hoa Kỳ phẩm Pháp Việt phân phối. Trong danh mục thuốc của một bệnh viện đa khoa tuy nhiên có cả thuốc Migani 5 - Thuốc cảm giác đau 1/2 đầu.

không ít BS cho thấy họ thật quá trình khó hiểu khi danh mục thuốc năm 2011 được ban hành mà không thông qua Hội đồng thuốc cũng như chữa trị như mọi năm. Theo nghiên cứu của chúng tôi, trước đây, trên khu vực đề phóng của các trưởng khoa cùng với nhân viên có mối quan hệ, Hội đồng thuốc sẽ chọn lựa ra một danh mục thuốc thích hợp với chuyên khoa điều trị, giá tiền cả, đơn vị sản xuất có chất lượng,...

Năm 2011, Giám đốc BVDL Cần Thơ - Với tư phương pháp là Chủ tịch Hội đồng thuốc toàn quyền phê duyệt danh mục thuốc. 1 BS cho nắm rõ, trong danh mục này có những loại thuốc cùng một tinh chất với nhiều biệt dược (Levofloxacin có 6 tên biệt dược; Itraconazol có 4 tên biệt dược). Mặt khác, trong danh mục thuốc của Bệnh viện, chúng tôi xuất hiện có rất nhiều thuốc do những hãng thuốc nước phía ngoài sản xuất.

Việc đó đi ngược đối với chủ trương "ưu tiên dùng thuốc tạo ra trong nước" (trừ những thuốc đặc trị); không nên sử dụng những thuốc phụ trợ (như thức ăn tác dụng hoặc một số thuốc không có tác dụng chữa trị chính). Cũng như đây chủ yếu là điều kiện thuận lợi cho quá trình "tranh thủ" của

các BS có ý cấu kết với trình duyệt viên...

Thông tin liên hệ Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 12/1, đường 3/2, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292.383.8920.
- Email: bvdalieucanθο@gmail.com.
- Website: <https://benhviendalieuct.vn/>

Trang web sức khỏe

- <https://phongkhamthaiha.net/>
- <https://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/>
- <https://trungtamytechauthanhag.vn/>
- <https://benhvienhanoi.edu.vn/>
- <https://phongkhamthaiha.salekit.com/>
- <https://phongkhamthaiha.com/>
- <https://suckhoe24gio.webflow.io/>
- <https://ttypnuithanh.com/>